

# บลจ.ธนชาต พลิกวิกฤต ออก 2 กองหุ้นเด็ด ลุย ตลาดทำกำไรช่วง SET ผันผวน

บลจ.ธนชาต ลุยตลาดหุ้นไทย ส่ง 2 กองเด็ด เอาใจนักลงทุนช่วงตลาดหุ้นปรับฐานด้วย กองทุนทริกเกอร์  
หุ้นไทย T-Challenge 18 เป้า 6% ใน 1 ปี และกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก T-SM Cap เสนอขาย  
ระหว่างวันนี่ถึง 27 ต.ค. 57 และ 24 – 31 ต.ค. 57 ตามลำดับ

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผย  
ว่า ในเดือนนี้ตลาดหุ้นมีความผันผวนมากอย่างเห็นได้ชัด เพราะปัจจัยระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น  
ความกังวลต่อเศรษฐกิจยุโรปที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างมาก ประเทศที่ดูจะมีทิศทางฟื้นตัวที่ดีอย่างเยอรมันก็  
ประกาศตัวเลขออกมาไม่ดีนัก ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้ยังเป็นไปได้ช้า ขณะที่ภาคส่งออกก็  
เติบโตได้เพียง 1% ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย แต่เรามองว่าเป็นเพียงระยะสั้น และมองว่าตลาดหุ้นไทยยังน่า  
สนใจเพราะในปีหน้าจะมีการลงทุนสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐ รวมถึงการเปิดตลาด AEC

นอกจากนั้น ปัจจุบันเม็ดเงินลงทุนในหุ้นไทยจากต่างชาติยังมีปริมาณน้อย ทำให้มีโอกาสที่นักลงทุนต่างชาติจะเพิ่ม  
ปริมาณลงทุนอีกมาก และที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ยังมีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นต่อ  
เนื่อง เพราะสามารถคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ โดยเราคาดการณ์ว่าในปี 2558 การเติบโตทางเศรษฐกิจจะกลับ  
มาดีที่ระดับ 3.5-4.0% และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโต 15%

ภาวะเศรษฐกิจได้ชะลอตัวจนถึงจุดต่ำสุดและกำลังฟื้นตัวจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนที่  
สนใจลงทุนระยะเวลาประมาณ 1 ปี บลจ.ธนชาต ขอเสนอ กองทุน T-Challenge 18 เสนอขายช่วงตั้งแต่วันที่  
ถึง 27 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นกอง Trigger Fund ลงทุนในหุ้นไทย มีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 6%\* ภายใน 1 ปี  
แต่จะ Auto Redeem เมื่อถึง 3% (\*ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการเท่านั้น  
ไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราตามตัวเลขที่ระบุไว้ตามระยะเวลาที่  
กำหนด ทั้งนี้หากภาวะตลาดปรับภาวะการผันผวนเปลี่ยนแปลงไป ทำให้กองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายกองทุนจะ  
เปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดแบบไม่กำหนดอายุกองทุน)

นอกจากนั้น บลจ.ธนชาติ ยังเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก โดยได้ส่งกองทุน  
จิ๋วแต่แจ๋ว กองทุนเปิดธนชาติ **Small Medium Cap (T-SM Cap)** เสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ **24 – 31**  
**ตุลาคมนี้** และสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ โดยลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นหุ้นที่มี High  
Risk/High Return มากกว่าหุ้นขนาดใหญ่และมักจะทำผลงานได้ดีในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัว ซึ่งเราจะเน้น  
เลือกลงทุนหุ้นรายตัวในกลุ่มที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตสูง โดยจะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากหุ้นที่ได้  
ประโยชน์จากทิศทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีลดความผันผวนของกองทุน ด้วยการเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่มีการจ่าย  
เงินปันผลในระดับที่สูงเข้ามาในพอร์ตอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาติ โทรศัพท์  
0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วย  
ลงทุนที่ บลจ.ธนชาติ แต่งตั้ง [www.thanachartfund.com](http://www.thanachartfund.com)

## คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการหรือการ  
รับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราตามตัวเลขที่ระบุไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุน  
อาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้ และอัตรา  
ดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน